



ประเภท : บทความทางวิชาการ

หัวข้อข่าว : โรคไข้เลือดออก

โดย : admin

ลงวันที่ : อังคาร ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566

เข้าชม : 154

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ชีโรดไข้เลือดออกกระบาด มีขุณยลยเป็นพหะนนำโรด สึงส่วค้ดต้องท่วลยห้ล่งพหะพันธ์ขุณยลย ปองกั้นไม่ให้ขุณยลย และไปพบแพทยเมือปวย พรอมปฏิบติตมค้ณนห้

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเปิดเผยว่า โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อไวรัสเดงกี ที่มีขุณยลยเป็นพหะนนำโรด กลุ่มอายุที่พบผู้ปวยมกที่สุดคือ 5-14 ปี และ 15-24 ปี **ในขณะท่กลุ่มเสี่ยงท่มีโอกาสเสียชีวิตสูง คือ กลุ่มเด็กเล็กท่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี** มีภาวะอ้วนหรือมีโรดประจำตัว จนวนผู้ปวยโรดไข้เลือดออกจะแปรพันตามฤดูกล โดยจะเริ่มมีแนวโน้มนผู้ปวยสูงขึ้นในเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ซึ่งเป็นฤดูฝน เดือนตุลคมจะเริ่มมีแนวโน้มนผู้ปวยลดลง แต่ถ้หากช่วงปลยปีจนวนผู้ปวยไม่ลดลง อาจท่วให้เกิดการระบดต่อนือองในปัดได้ไปได้ ไวรัสเดงกีมี 4 สายพันธุ์ โดยผู้ท่เคยติดเชือแล้วจะมีภูมิคุ้มกันต้อสายพันธุ์ท่เคยเป็นไปตลอดชีวิต และจะมีภูมิคุ้มกันต้อสายพันธุ์อื่นในระยะสั้นประมาณ 3 – 12 เดือน

แพทย์หญิงประอร สุประดิษฐ ณ อยุธยา นายแพทย์เชี่ยวชาญ ดันไต้เลือดออก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวเพิ่มเติมว่า อาการของผู้ที่เป็นไข้เลือดออกจะมีไข้สูงลอย ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก มีผื่น และอาจมีภาวะเลือดออกที่พบบ่อย คือ จุดเลือดออกที่ผิวหนัง รongลงมา คือ เลือดกำเดา และอาเจียนปนเลือด และในรายท่มีภาวะช็อกรุนแรงจะพบตีบวายไตวาย หรือเลือดออกมกและเสียชีวิตได้ เมื่อพบว่าทารกหรือเด็กเล็ก มีอาการไต้ 2 – 3 วัน โดยไม่มีอาการอื่นร่วมด้วยชัดเจน เช่น ไม่มีไอ ไม่มีน้ำมูก ควรพหเด็กไปพบแพทย์เพื่อตรวจเลือดและอวตรวจหาเชือไวรัส และปฏิบติตมค้ณนห้ของแพทย์

การปองกั้นโรดไข้เลือดออกท่สำคัญ คือ ปองกั้นตัวเองและบุตรหลานไม่ให้ขุณยลย ด้วยการนอนในมุ้ง ทายกั้นขุณยลย ช่วยกันก้จัดท่วลยห้ล่งพหะพันธ์ขุณยลย ห้ล่งน้ำขิงในบ้าน ซึ่งเป็นเรื่องท่ต้องท่วอย่างสม่ำเสมอ พ่อแม่ผู้ปกครองจึงไม่ควรประมท ควรรติดตามอาการอื่น ๆ เช่น อ่อนเพลีย ซึม รับประทานอาหารไม่ได้ อาเจียน ปวดท้อง ถ้มีอาการดังกล่วแล้วให้เริ่มจะลดลงแล้วควรไปพบแพทย์ วัคซินไต้เลือดออกมีประสิทธิภทดีและมีควมปลอดภัย จึงเป็นอีกหนึงทางเลือกในการปองกั้นโรดไข้เลือดออก วัคซินไต้เลือดออกท่มีในประเทศไทยในปัจจุบัน มี 2 ชนิด ชนิดท่หนึ่งแนะนำให้ลิต ช่วงอายุ 6 – 45 ปี ในผู้ปวยท่มีหลักฐานยืนยันว่าเคยติดเชือไวรัสไต้เลือดออกแล้ว และชนิดที่ 2 แนะนำให้ลิตในช่วงอายุ 4-60 ปี โดยไม่จ้เป็นต้อติดเชือมกก่อน

ที่มา: สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์

<https://www.thaihealth.or.th/?p=349093>